
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 คร้ังที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2564 

ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 
วันพุธ ท่ี  3  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2564 

ผูม้าประชุม 
1. นายชลอ  ผาสุข ประธานสภาฯ 
2. 
3. 
4. 

นายเฉลิมพล  ท้าวญาติ 
นางน้้าค้าง  พรหมณี 
นายนะเรศ  อุ่นภักดี 

รองประธานสภาฯ 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 1 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 2 

5 นายประสิทธิ์  สอสะอาด สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 3 
6 นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 4 
7 นายอัมพวัน  ทองกลอย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 5 
8 นายธนา  อุ่นหมั่นกิจ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 6 
9 

10 
นายสง่า  จันทร  
นายจิรวัฒน์  โกญจนาถ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 7 

11 นายมณเฑียร  อิ่มบัวจันทร์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
12 นายอนุสรณ์  แสงอุทัย สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 8 
13 
14 

นายประเทือง  เจียมอ่อน 
นางเมธาวี  ชุ่มเทียมพงษ์ 

สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 
สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 9 

15 นายจรรย์ธรพงศ์ กันวงศ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 10 
16 นายเข็ม  บุตรน้้าเพชร สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
17 นางเดือนเพ็ญ  จันทร์บริบูรณ์ สมาชิก อบต. หมู่ท่ี 11 
18 นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส เลขานุการสภา อบต. 

ผูล้าประชุม 
-   

ผู้ขาดประชุม 
      - 

ผู้ร่วมประชุม 
  1.  นายธรรมรักษ์  บุตรน้้าเพ็ชร  นายก อบต.เบิกไพร 
  2.  นายชูชาติ  ต้ังแสงทอง   รองนายก อบต.เบิกไพร 
  3.  นายอนันต์  สุทธิศรี   เลขานุการนายก อบต.เบิกไพร 
  4.  นางชัญญานิษฐ์  ธัชศฤงคารสกุล  ผู้อ้านวยการกองคลัง 
  5.  นายเทียมเดช  ชุ่มนาค   ผู้อ้านวยการกองช่าง 
  6.  นางวนิดา  ชมภูพื้น   หัวหน้าส้านักปลัด 
  7. นายธนากร  ป้อมน้อย   ผู้อ้านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  8. นายวัลลภ  พรมมิ    หัวหน้าฝ่ายก่อสร้าง 
  9.  สิบเอกสุพจน์  เพ็งทา   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  10. นางสาวจิราพัชร์  ทองใบ   นิติกร 
  11.  นางปิยาภรณ์  น้อยดี   เจ้าพนักงานธุรการ 
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    - เมื่อได้เวลานัดหมายและสมาชิกมาครบองค์ประชุมแล้ว เลขานุการสภา 
   องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ได้เชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  
   จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เสร็จแล้วท้าหน้าท่ีประธาน ในท่ีประชุมและกล่าว เปิด 
   ประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1   เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม 
ประธานสภาฯ   แจ้งประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  เรื่อง เรียกประชุม  
   สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 
ท่ีประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญประธานคณะกรรมการตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาฯ ได้รายงาน 
   ผลการตรวจรายงานการประชุมฯ ให้ท่ีประชุมทราบด้วย ขอเชิญ 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียน ประธานสภา และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 
   ทุกท่าน 

 ตามท่ีสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้มีมติ เลือกและแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อ
ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ตามท่ีสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรมอบหมาย ความแจ้งแล้วนั้น 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ร่วมกันประชุมเมื่อวันท่ี 17 
ธันวาคม  2563 เวลา 10.00  น. เป็นต้นไป  เพื่อตรวจรายงานการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร สมัยสามัญ  สมัยท่ี 4 ครั้งท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2563  
เมื่อวัน ท่ี 14 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563  โดยคณะกรรมการมีมติไม่ขอแก้ไข 
เปล่ียนแปลงถ้อยค้าหรือเพิ่มเติมค้าผิดตกแต่อย่างใด  และได้ท้าส้าเนาปิดประกาศให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และผู้สนใจทราบตามระเบียบแล้ว 

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 
ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะขอแก้ไข เพิ่มเติมถ้อยค้า หรือแก้ไขค้าผิดตกหรือไม่     
   ถ้าไม่มีขอมติท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมด้วย 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุม 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบ 
   วาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต 
ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ 
ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 

 
 

/นายก... 
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นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 

ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล    
เบิกไพร มีความประสงค์จะเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 

   1. หลักการ/เหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จะด้าเนินโครงการก่อสร้างใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 จ้านวน 4 โครงการ ดังนี้  
1.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ้บ – ทุ่งยืด หมู่ท่ี 11 
1.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 
1.3  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณหมู่ท่ี 1 
1.4  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณหมู่ท่ี 2 

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 มาตรา 54 
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอ
อนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตป่าไม้ฯ 

2. วัตถุประสงค์  
   2.1 เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  

2.2 เพื่อปรับปรุงเส้นทางสาธารณะตามอ้านาจหน้าท่ี 
2.3 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าส้าหรับอุปโภค บริโภค อย่างท่ัวถึงและเพียงพอ 

   2.4 เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้้าอุปโภค บริโภค ของประชาชน 
2.5 เพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของประชาชนในการท่ีจะได้รับบริการ    
      น้้าประปาท่ีมีปริมาณแรงดันและคุณภาพน้้าท่ีดี  

3. ข้อกฎหมาย 
   พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  

4. โครงการที่ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้ 
4.1  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแฟ้บ – ทุ่งยืด หมู่ท่ี 11 
4.2  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายศาลาเอนกประสงค์ หมู่ท่ี 5 
4.3  โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณหมู่ท่ี 1 
4.4      โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล บริเวณหมู่ท่ี 2 

5. ข้อเสนอ 
เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และถูกต้องตาม

พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติท่ี
เสนอมาพร้อมนี้ 

 
 

/ประธานสภา... 
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ประธานสภาฯ   ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ช้ีแจงรายละเอียดในข้อกฎหมาย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายสุรชัย ขิงจัตุรัส 

เลขานุการสภา อบต.เบิกไพร ขอช้ีแจงในรายละเอียดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 มาตรา 54 ซึ่งได้บัญญัติว่า ห้ามมิให้ผู้ใด ก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผา
ป่า หรือกระท้าด้วยประการใดๆ อันเป็นการท้าลายป่า หรือเข้ายึดถือหรือครอบครองป่า
เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระท้าภายในเขตท่ีได้จ้าแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรม 
และรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาหรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

  การขออนุญาตและการอนุญาต ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ีก้าหนด
ในกฎกระทรวง 

ประธานสภาฯ  ขอขอบคุณท่านเลขานุการสภาฯ ท่ีได้ช้ีแจงข้อกฎหมาย  ล้าดับต่อไปขอเชิญ
สมาขิกประชุมพิจารณาหรืออภิปรายสอบถาม 

ท่ีประชุม  สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด
ประสงค์จะอภิปรายในประเด็นใดเพิ่มเติม 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ 
   จะให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 

ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 หรือไม่  ขอให้
เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 15 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 

ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 ตามท่ีนายกเสนอ 
ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต 
ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อขอรับการ
สนับสนนุงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ 
ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 

ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล    
เบิกไพร มีความประสงค์จะเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
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1. หลักการ/เหตุผล 
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร จะด้าเนินการจัดท้าและประสาน

แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี จ้านวน 6 โครงการ ดังนี้ 

1.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปรือ - 
พุหิน หมู่ท่ี 2  ต.เบิกไพร เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน) ต.เบิกไพร อ.จอม
บึง จ.ราชบุรี  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 173 ล้าดับท่ี 
6 และ  แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 1 ล้าดับท่ี 1  

1.2 โครงการปรับปรุงถนนสายเบิกไพร - หนองแพงพวย หมู่ท่ี 1 ต.เบิกไพร อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 176 
ล้าดับท่ี 11  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 2 
ล้าดับท่ี 2  

1.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองยายจู 
- ชายเนิน หมู่ท่ี 10 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –  2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 10 ล้าดับท่ี 1  

1.4 โครงการประปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองส้าโรง – 
หนองปรือ  หมู่ ท่ี 8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –  2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 10 ล้าดับท่ี 2  

1.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ หมู่ท่ี 6 ต.เบิกไพร อ.
จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 
หน้าท่ี  11 ล้าดับท่ี 4  

1.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตะเคียน - ทุ่งโป่ง 
หมู่ท่ี 3  ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 16 ล้าดับท่ี 1 

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 มาตรา 54 
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอ
อนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตป่าไม้ฯ 
2. วัตถุประสงค์  

    2.1 เพื่อใหถู้กต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  
2.2 เพื่อปรับปรุงเส้นทางสาธารณะตามอ้านาจหน้าท่ี 
2.3 เพื่อจัดท้าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ 

3. ข้อกฎหมาย 
    3.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  

 3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 
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4. โครงการที่ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้  

4.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองปรือ - 
พุหิน หมู่ท่ี 2 ต.เบิกไพร เช่ือมต่อ ต.แก้มอ้น (สายหนองโสน - พุหิน) ต.เบิกไพร  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 173 
ล้าดับท่ี 6 และ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 1 
ล้าดับท่ี 1  

4.2 โครงการปรับปรุงถนนสายเบิกไพร - หนองแพงพวย หมู่ท่ี 1 ต.เบิกไพร  
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565)  หน้าท่ี 176 
ล้าดับท่ี 11  และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) แก้ไข ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 2 
ล้าดับท่ี 2  

4.3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองยายจู 
- ชายเนิน หมู่ท่ี 10 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –  2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 10 ล้าดับท่ี 1  

4.4 โครงการประปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองส้าโรง – 
หนองปรือ หมู่ท่ี 8 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561 –  2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 2 หน้าท่ี 10 ล้าดับท่ี 2  

4.5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายในไร่ หมู่ท่ี 6 ต.เบิกไพร    
อ.จอมบึง จ.ราชบุรี บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม ครั้งท่ี 
2 หน้าท่ี 11 ล้าดับท่ี 4  

4.6 โครงการปรับปรุงผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก สายวังตะเคียน - ทุ่งโป่ง 
หมู่ท่ี 3 ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรี  บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 
2565)   เพิ่มเติม ครั้งท่ี 3 หน้าท่ี 16 ล้าดับท่ี 1 
5. ข้อเสนอ 

เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน และถูกต้องตาม
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  อีกท้ังสามารถจัดท้าและ
ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี จึงน้าเรียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนต้าบล เบิกไพร เพื่อโปรด
พิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ   ขอเชิญสมาชิกอภิปราย  โดยมีสมาชิกได้อภิปราย ดังนี้ 
ท่ีประชุม  นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 อภิปรายเกี่ยวกับปัญหาการอุทิศท่ีดินซึ่ง

ชาวบ้านส่วนใหญ่มีความกังวลในการอุทิศท่ีดิน จึงอยากให้ อบต.เบิกไพรได้มีการช้ีแจง
ให้ชาวบ้านทราบด้วย  

  นายนะเรศ อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 อภิปรายสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การ
อุทิศท่ีดิน ซึ่งหากเป็นกรณีท่ีมีถนนหรือมีแนวถนนเดิมอยู่แล้ว เช่น มีการปักเสาไฟฟ้าไว้ 
กรณีอย่างนี้จะมีการขอให้อุทิศท่ีดินอีกหรือไม่ เพราะหากบางคนบอกได้บางคนไม่ได้ จึง
อยากขอความชัดเจนในประเด็นนี้ ให้มีความเข้าใจตรงกันด้วย 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญนายกฯ ได้ช้ีแจงให้สมาชิกได้ทราบด้วย ขอเชิญ 
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นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพ  ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 

นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอเรียนช้ีแจงในประเด็นการอุทิศท่ีดิน ปัจจุบัน
จะมีปัญหาค่อนข้างมากเนื่องจากท่ีดินมีราคาสูง บางแห่งเป็นท่ีดินซึ่งอยู่ในการดูแลของ
หน่วยงานอื่น ก่อนด้าเนินการจึงต้องได้รับอนุญาตท้าให้มีความล่าช้าในการแก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชน ในกรณีของการอุทิศท่ีดินส้าหรับสร้างถนนนั้น ผมขออนุญาตให้ ผอ.
กองช่าง ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบในขั้นตอนและรายละเอียด 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญ ผอ.กองช่าง ช้ีแจง 
ผอ.กองช่าง  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพ  ผมนายเทียมเดช ชุ่มนาค 

ผู้อ้านวยการกองช่าง ขอเรียนว่าโดยท่ีปัจจุบันกรมป่าไม้ ได้ก้าหนดให้หน่วยงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท่ีอยู่ในเขตพื้นท่ีป่าตาม พรบ.ป่าไม้นั้น หากด้าเนินกิจการ
ตามอ้านาจหน้าท่ีจะต้องยื่นค้าขออนุญาตต่อกรมป่าไม้ก่อนท่ีจะด้าเนินการ โดยผ่าน
ความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนประเด็นท่ีสมาชิกสอบถามนั้น มี
นัยส้าคัญ 2 ประการ หลักๆ คือ  

1) กรณีท่ีมีรัศมีถนนเดิมอยู่แล้วนั้น ส่วนใหญ่ได้มีการอุทิศท่ีดินไว้แล้ว และมี
แนวเขตท่ีค่อนข้างชัดเจน ซึ่งในความเห็นของผมนั้น ไม่จ้าเป็นต้องอุทิศท่ีดินเพิ่มเติมอีก  

2) การด้าเนินโครงการก่อสร้างถนนท่ีมีรัศมีถนนเดิมไม่เท่ากัน เช่น บางช่วง
หน้ากว้าง 6 เมตร บางช่วง 4 เมตร กรณีอย่างนี้หากเราจะปรับปรุงถนนให้มีความกว้าง
เป็น 6 เมตร เท่ากันในส่วนท่ีเป็น 4 เมตรขยายให้เป็น 6 เมตร ในส่วนนี้ก็ต้องมีการ
อุทิศท่ีดินเพิ่ม  ปัญหาปัจจุบันของเราตอนนี้คือเมื่อประสานแผนไปท่ี อบจ.ราชบุรีแล้ว 
ได้รับแจ้งว่าให้มีการอุทิศท่ีดินท้ังหมด และหากไม่มีเอกสารการอุทิศท่ีดินก็จะไม่สามารถ
บรรจุเข้าไปในแผนของ อบจ.ได้ ซึ่งได้รับแจ้งว่าเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการฟ้องร้อง 
เพราะฉะนั้น ก็ต้องด้าเนินการไปตามท่ี อบจ.แจ้ง 

ประธานสภาฯ    เป็นอันว่าท่ีประชุมเข้าใจตามท่ีท่านนายกฯ และ ผอ.กองช่าง ได้ช้ีแจง    
ท่านนายกฯ มีอะไรชี้แจงเพิ่มขอเชิญ   

นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกท่ีเคารพ  ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 
นายกองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ขอขอบคุณท่านสมาชิกท่ีสอบถามในเรื่องนี้ ซึ่ง 
อบต.เองก็กังวลกับการด้าเนินการพอสมควร เพราะหากโครงการท่ีเกินศักยภาพของเรา 
เมื่อขอไปท่ีหน่วยงานใดก็ต้องเป็นไปตามท่ีเขาก้าหนด เพราะหากเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ไม่ครบถ้วนก็จะวนกลับมาท่ีเดิม หรือเริ่มต้นใหม่ เพราะฉะนั้น จึงต้องด้าเนินการให้
เป็นไปตามท่ีเจ้าของงบประมาณก้าหนด 

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาท่านใดจะอภิปรายสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ 
   จะให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 

ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี หรือไม่  ขอให้เลขานุการ
สภานับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

 
/ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 15 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 

ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ตามท่ีนายกเสนอ ขอผ่าน
ไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5  ญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขต 
ป่าไม้ ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณีถนนที่
กรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจัวหวัดราชบุรี ซ่ึง
ถนนนั้นอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร และกรณี
ที่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญท่านนายกฯ ผู้เสนอญัตติได้ช้ีแจงเหตุผลความจ้าเป็นในการเสนอญัตติฯ 
ต่อท่ีประชุมด้วย ขอเชิญ 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียน  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร ท่ีเคารพ 

ด้วยกระผม นายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร นายกองค์การบริหารส่วนต้าบล    
เบิกไพร มีความประสงค์จะเสนอญัตติพิจารณาให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้า
ประโยชน์ในเขตป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
กรณีถนนท่ีกรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจัวหวัด
ราชบุรี ซึ่งถนนนั้นอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร 
และกรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ 
1. หลักการ/เหตุผล 

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับแจ้งจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดราชบุรี ตามหนังสือท่ี รบ 51003/ว 0224 ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564 เรื่อง 
การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ ซึ่งตามแบบค้าขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์
ในพื้นท่ีป่า ได้ก้าหนดให้มีเอกสารหลักฐานขอความเห็นชอบของสภาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นท่ีป่านั้นต้ังอยู่ ดังนั้น เพื่อให้การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่า
เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกฎหมายก้าหนด จึงขอให้องค์การบริหารส่วนต้าบล
เบิกไพร ด้าเนินการดังนี้  

1.1 กรณีถนนท่ีกรมทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดราชบุรี ซึ่งถนนนั้นอยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบความรับผิดชอบขององค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพร  

- โครงการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ 
ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1 – 0035 สายบ้านแก้มอ้น - บ้านทุ่งเขาหลวง ต้าบลแก้ม
อ้น อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

 
/1.2 กรณีท่ี... 
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1.2  กรณีท่ีองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณ

จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี 
- ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตะลุมพุก -   

หนองยายจู หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะลุมพุก ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
อ้างถึงหนังสือ ท่ี รบ 75103/57 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562 

ดังนั้น เพื่อให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พทุธศักราช 2484 มาตรา 54 
จึงขอให้สภาองค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร พิจารณาให้ความเห็นชอบในการขอ
อนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขตป่าไม้ฯ 
2. วัตถุประสงค์  

    2.1 เพื่อใหถู้กต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  
2.2 เพื่อปรับปรุงเส้นทางสาธารณะตามอ้านาจหน้าท่ี 

3. ข้อกฎหมาย 
    3.1 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  

 3.2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท้าแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแกไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 

3.3 หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ท่ี รบ 51003/ว 0224      
ลงวันท่ี 22 มกราคม 2564 เรื่อง การขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
4. โครงการที่ขอความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในเขตป่าไม้  

4.1 โครงการบ้ารุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถ่ายโอน
ภารกิจ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1 – 0035 สายบ้านแก้มอ้น - บ้านทุ่งเขาหลวง 
ต้าบลแก้มอ้น  อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  

4.2 ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองตะลุมพุก - 
หนองยายจู หมู่ท่ี 4 บ้านหนองตะลุมพุก ต้าบลเบิกไพร อ้าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี 
อ้างถึงหนังสือ ท่ี รบ 75103/57 ลงวันท่ี 25 มกราคม 2562 
5. ข้อเสนอ 

เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีสามารถท้าการปรับปรุง ซ่อมแซม 
หรือประกอบการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนดังกล่าว ในการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนให้แก่ประชาชนเป็นไปด้วยความถูกต้อง ตามท่ีระเบียบ กฎหมายก้าหนด และ
ถูกต้องตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 มาตรา 54  จึงน้าเรียนเสนอสภา
องค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร เพื่อโปรดพิจารณา รายละเอียดตามเอกสารประกอบ
ญัตติท่ีเสนอมาพร้อมนี้ 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญสมาขิกประชุมพิจารณาหรืออภิปรายสอบถาม 
ท่ีประชุม  สมาชิกได้ร่วมกันพิจารณาเป็นเวลาพอสมควร โดยไม่มีสมาชิกสภาฯ ท่านใด

ประสงค์จะอภิปรายในประเด็นใดเพิ่มเติม 
 
 
 
 

/ประธานสภาฯ ... 
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ประธานสภาฯ   เมือ่ไม่มีสมาชิกสภาท่านใดประสงค์จะอภิปรายสอบถามหรือเห็นเป็นอย่างอื่นก็ 
   จะให้ท่ีประชุมลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 

ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณีถนนท่ีกรม
ทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจัวหวัดราชบุรี ซึ่งถนนนั้น
อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และกรณีท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี หรือไม่  ขอให้เลขานุการสภานับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 15 เสียง   ไม่เห็นชอบ – เสียง   งดออกเสียง 2 เสียง 
ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติเห็นชอบในการขออนุญาตเข้าท้าประโยชน์ในเขต 

ป่าไม้ตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 กรณีถนนท่ีกรม
ทางหลวงชนบทได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับองค์การบริหารส่วนจัวหวัดราชบุรี ซึ่งถนนนั้น
อยู่ในพื้นท่ีความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต้าบลเบิกไพร และกรณีท่ีองค์การ
บริหารส่วนต้าบลเบิกไพรได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ราชบุรี ตามท่ีนายกเสนอ ขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6  ญัตติก าหนดสมัยประชุมประจ าปี 
ประธานสภาฯ  ด้วยการก้าหนดสมัยประชุมสภาท่ีสภาฯ ได้ก้าหนดไว้จะส้ินสุดลงในสมัยประชุม

สภา สมัยสามัญ สมัยท่ี 1 ประจ้าปี พ.ศ.2564 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 นี้ ประธาน
สภาฯ จึงอยากขอหารือท่ีประชุมในการก้าหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยท่ีเหลือ
และในปีต่อไป ขอให้เลขานุการสภาฯ ช้ีแจงระเบียบกฎหมายให้ท่ีประชุมทราบด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาทุกท่าน 
  โดยท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา พ.ศ.2547 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 ข้อ 21 ซึ่งก้าหนดว่า การก้าหนดจ้านวนสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของแต่
ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัย 
ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในท่ีประชุม
สามัญประจ้าปี สมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น้าความในข้อ 11 มาบังคับใช้อนุโลม 
 เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท้าเป็นประกาศของสภา
ท้องถิ่นพร้อมท้ังปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย ณ ส้านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ในกรณีท่ีไม่ได้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปีไว้ หรือไม่ได้ก้าหนดวันเริ่ม
ประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ้าเป็นต้องเปล่ียนแปลงสมัย
ประชุมสามัญประจ้าปี หรือวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ้าปีท่ีก้าหนดไว้แล้ว ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน้าปรึกษาในสมัยประชุมสามัญประจ้าปีอื่น หรือในสมัยประชุม
วิสามัญก็ได้ 

เพราะฉะนั้น สภาจึงต้องมีการก้าหนดสมัยประชุมเพื่อด้าเนินการตามอ้านาจ
หน้าท่ีต่อไป 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ   เป็นอันว่าสมาชิกสภารับทราบระเบียบท่ีเกี่ยวข้องแล้ว ต่อไปก็จะขอหารือท่ี 
   ประชุมสภาในการก้าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.2564 ขอเชิญสมาชิก 
   แสดงความคิดเห็น 
นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 

ขอเสนอให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญประจ้าปีในปี พ.ศ. 2564 มีสมัยประชุมสภา สมัย
สามัญ เป็น 4 สมัย  

ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายอัมพวัน  ทองกลอย  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายอัมพวัน  ทองกลอย ส.อบต.หมู่ท่ี 5 ขอ

รับรองนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ท่ีเสนอให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปีในปี พ.ศ. 2564 มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย  

นายนะเรศ  อุ่นภักดี  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายนะเรศ  อุ่นภักดี ส.อบต.หมู่ท่ี 2 ขอ
รับรองนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 ท่ีเสนอให้ก้าหนดสมัยประชุมสามัญ
ประจ้าปีในปี พ.ศ. 2564 มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย  

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็จะให้สมาชิกสภา
ลงมติว่าจะก้าหนดสมัยประชุมเป็น 4 สมัย ตามท่ี ส.อบต.มณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ เสนอ
หรือไม่ ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 

เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ
องค์ประชุมครับ 

ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม  มีมติก าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2564 เป็น 4 สมัย  
ประธานสภาฯ  เป็นอันว่าท่ีประชุมมีมติก้าหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจ้าปี พ.ศ.

2564 เป็น 4 สมัย ต่อไปก็จะให้เสนอว่า แต่ละสมัยจะมีระยะเวลาและวันเริ่มต้นการ
ประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีของแต่ละสมัย รวมท้ังให้ก้าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
ประจ้าปีของปีถัดไป และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป
ด้วย ขอเชิญ 

นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 
ขออนุญาตเสนอวันเริ่มต้นและระยะเวลาการประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจ้าปีของแต่
ละสมัย และระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ้าปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

  สมัยท่ี 1 ได้ถูกก้าหนดไว้แล้ว คือต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  
  สมัยท่ี 2 ให้ก้าหนดในเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีก้าหนด 15 วัน ให้วันท่ี 1 

สิงหาคม 2564 เป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุม 
  สมัยท่ี 3 ให้ก้าหนดในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีก้าหนด 15 วัน ให้วันท่ี 16

ตุลาคม 2564 เป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุม  
  สมัยท่ี 4 ให้ก้าหนดในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีก้าหนด 15 วัน ให้วันท่ี 1 

ธันวาคม 2564 เป็นวันเริ่มต้นสมัยประชุม  
  และขอเสนอให้ในสมัยประชุมสมัยแรกปี พ.ศ.2565 ให้ก้าหนดในเดือน

กุมภาพันธ์ 2565  มีก้าหนด 15 วัน โดยให้วันท่ี 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันเริ่มต้น
สมัยประชุม 

/ประธานสภาฯ... 
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ประธานสภาฯ  ขอผู้รับรองด้วยครับ 
นายสง่า  จันทร  เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายสง่า  จันทร ส.อบต.หมู่ท่ี 7 ขอรับรอง

ตามท่ี นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 เสนอ  
นายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช เรียนท่านประธานสภาท่ีเคารพ ผมนายบุญธรรม  แฉล้มนงนุช ส.อบต.หมู่ท่ี 4

ขอรับรองตามท่ี นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 เสนอ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาท่านใดเห็นเป็นอย่างอื่นอีกหรือไม่  ถ้าหากไม่มีก็ ขอมติท่ีประชุม

ขอให้เลขานุการสภาฯ นับองค์ประชุมด้วย 
เลขานุการสภาฯ  เรียนท่านประธานท่ีเคารพ ขณะนี้มีสมาชิกอยู่ในห้องประชุม 17 ท่าน ครบ

องค์ประชุมครับ 
ประธานสภาฯ   ต่อไปจะขอมติท่ีประชุม ขอเชิญลงมติ 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมมีมติก าหนดระยะเวลาและวันเร่ิมต้นการประชุมสมัยประชุมสามัญ 

ประจ าปีของแต่ละสมัย รวมทั้งก าหนดวันเร่ิมสมัยประชุมประจ าปีของปีถัดไป และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ดังนี้ 

   ในปี พ.ศ. 2564 มีสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ เป็น 4 สมัย  
  สมัยที่ 1 ได้ถูกก าหนดไว้แล้ว คือต้ังแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป  
  สมัยที่ 2 ก าหนดในเดือนสิงหาคม 2564 โดยมีก าหนด 15 วัน ให้วันที่ 1 

สิงหาคม 2564 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม 
  สมัยที่ 3 ก าหนดในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีก าหนด 15 วัน ให้วันที่ 16 

ตุลาคม 2564 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม  
  สมัยที่ 4 ก าหนดในเดือนธันวาคม 2564 โดยมีก าหนด 15 วัน ให้วันที่ 1 

ธันวาคม 2564 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม  
  สมัยประชุมสมัยแรกปี พ.ศ.2565 ก าหนดในเดือนกุมภาพันธ์ 2565        

มีก าหนด 15 วัน โดยวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันเร่ิมต้นสมัยประชุม 
  และให้ฝ่ายเลขานุการสภาฯ ประกาศก้าหนดสมัยประชุมและปิดประกาศตาม

ระเบียบด้วย และขอผ่านไปพิจารณาในระเบียบวาระต่อไป 
ท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 7   ญัตติอื่นๆ 
ประธานสภาฯ   ขอเชิญท่านนายกฯ และสมาชิกสภา ได้เสนอญัตติอื่นๆ ขอเชิญ 
ท่ีประชุม  สมาชิกสภาฯ ได้เสนอญัตติอื่นๆ เกี่ยวกับปัญหาความเดือดร้อน ท่ีจะให้ อบต.

เบิกไพร แก้ไข ดังนี ้
นายธนา อุ่นหมั่นกิจ ส.อบต.หมู่ท่ี 6 แจ้งปัญหาเรื่องน้้าของหมู่ท่ี 6 บนฟาร์ม

โคนม ไม่เพียงพอ ขอให้ อบต.เบิกไพร ช่วยแก้ไขปัญหา 
นายเฉลิมพล ท้าวญาติ ส.อบต.หมู่ท่ี 1 แจ้งว่าโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ท่ี 1 

บ้านนางส้าราญ หากเอกสารไม่ครบก็จะติดตามให้ และเรื่องสระน้้าบริเวณบ้านนายมิน 
แซ่บาง หมู่ท่ี 1 จะสามารถขุดลอกได้หรือไม่ จะได้เป็นแหล่งกักเก็บน้้าไว้ใช้ในยามขาด
แคลน หากปล่อยไว้จะรกร้างว่างเปล่า 
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นายมณเฑียร อิ่มบัวจันทร์ ส.อบต.หมู่ท่ี 8 แจ้งเรื่องขอให้ติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง 

สัญญาณไฟ และปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสามแยกวัดเบิกไพร และถนนสายเบิกไพร-
ด่านทับตะโก เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 

นายอัมพวัน ทองกลอย ส.อบต.หมู่ท่ี 5 แจ้งหอกระจายข่าวหมู่ท่ี 5 ช้ารุด ใช้
การไม่ได้   

ประธานสภาฯ   มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดประสงค์จะแจ้งญัตติอื่นๆ อีกหรือไม่  เมื่อไม่มีขอเชิญ
นายกฯ ช้ีแจง 

นายก อบต.เบิกไพร  เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาท่ีเคารพ ผมนายธรรมรักษ์ บุตรน้้าเพ็ชร 
นายก อบต.เบิกไพร ขอขอบคุณท่ีท่านสมาขิกสภาฯ ได้แจ้งปัญหาต่างๆ ให้ทราบ ซึ่ง ผม
จะได้แจ้งให้กองช่างออกตรวจสอบ และด้าเนินการแก้ไข ส้าหรับเรื่องการปรับปรุง    
ภูมิทัศน์ หรือติดต้ังไฟฟ้าส่องสว่าง จะได้ประสานทางหลวงชนบท ให้ด้าเนินการต่อไป 

ท่ีประชุม   รับทราบ 
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นๆ อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีก็ต้องขอขอบคุณ

ท่านสมาชิกสภาทุกท่าน ฝ่ายบริหารทุกคน เจ้าหน้าท่ีทุกคนทุกฝ่าย และ ผู้อ้านวยการ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบลบ้านเบิกไพร ท่ีให้ความร่วมมือในการประชุมเป็น  
อย่างดี    ขอปิดประชุม 

 
 

ปิดประชุม  12.05  น.  
 
  
   ผู้จดรายงานการประชุม 
       (นายสุรชัย  ขิงจัตุรัส) 
          เลขานุการสภาฯ    
 
 
   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายชลอ  ผาสุข) 
       ประธานสภา อบต.เบิกไพร 


